



พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธ.ค. 2502

“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดี ไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”

" รอดผี "

มันคง ไปส่งโล โสโธมาติก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด 63 ถนนยุทธดำเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

<http://www.cctsc.com> e-mail : cctsc@hotmail.com โทร. เงินกู้ 0-3851-1214 ,08-9744-8566 ธุรกิจ 08-7601-2229

ฉสอ.ฉช.(ฉาปนกิจ) 09-4494-6827 สสอ.ค.(ครูไทย) 09-4494-6829-30 สส.ชสอ.(ชุมชน) 09-4494-6828 โทรสาร. 0-3881-4332

เวลาทำการ : 08.30 น. – 16.30 น. ; ฝาก - ถอน - ชำระหนี้ : 08.30 น. – 15.00 น.

ฉบับสิงหาคม 2558



ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการดำเนินการ อนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์

กรณีสมาชิกฝากเงินหรือชำระหนี้ด้วยเงินจำนวนมาก และไม่ต้องการถือเงินสดมาด้วยตนเอง ให้นำเงินโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด ได้ดังนี้ ชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด" ประเภท ออมทรัพย์

ธนาคาร	เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ	229-1-08232-9
ธนาคารออมสิน สาขาถนนมหาจักรพรรดิ	055240186035
ธนาคารธนชาติ สาขาฉะเชิงเทรา	388-2-83920-9
ธนาคารกรุงเทพ สาขาฉะเชิงเทรา	283-0-327033

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว ขอความกรุณาให้นำสำเนาใบนำฝากมายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากท่านไม่แจ้ง สหกรณ์จะไม่ทราบว่าเป็นเงินของใคร โอนมาเพื่อจุดประสงค์ใด

สหกรณ์กับองค์กรธุรกิจรูปแบบอื่นต่างกันอย่างไร

สหกรณ์กับองค์กรธุรกิจอื่น มีลักษณะคล้ายกันในข้อที่มีการรวมทุนและมีการประกอบธุรกิจซื้อ-ขาย แต่มีหลักการที่แตกต่างกันหลายประการ ดังต่อไปนี้

1. สหกรณ์กับห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด

1.1 วัตถุประสงค์ การรวมกันเป็นสหกรณ์มีความมุ่งหมายเพื่อต้องการให้บริการแก่สมาชิกเป็นส่วนใหญ่ ส่วนบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนรวบรวมผู้ถือหุ้นจัดตั้งขึ้น เพื่อทำการค้ากับบุคคลภายนอก

1.2 ลักษณะการรวม สหกรณ์เป็นองค์กรของผู้มีกำลังทรัพย์น้อย ไม่อาจถือเอาทุนเป็นหลักในการรวมได้ สหกรณ์ถือว่าการรวมคนเป็นหลักสำคัญ และเพื่อให้กลุ่มคนที่รวมกันมีกำลังเข้มแข็ง สหกรณ์จึงต้องมีการกำหนดและคัดเลือกลักษณะตลอดจนคุณสมบัติของสมาชิกที่จะเข้าร่วมในสหกรณ์ ส่วนในบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนนั้นถือหลักการรวมทุนเป็นสำคัญ บุคคลที่มีเงินสามารถเข้าถือหุ้นของบริษัทได้ ไม่เลือกว่าบุคคลนั้นจะมีลักษณะนิสัยอย่างไรหรืออยู่ใกล้ไกลเพียงใด การรวมกันในสหกรณ์เป็นการรวมของผู้ที่อ่อนแอในทางทรัพย์ให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นเพื่อมิให้ถูกเอาเปรียบ ส่วนการรวมกันของบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนเป็นการรวมผู้ที่มีกำลังทรัพย์อยู่แล้ว ให้มีกำลังเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อทำการค้าหากำไร

1.3 ทุนและมูลค่าหุ้น หุ้นของสหกรณ์ไม่มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องกำหนดจำนวนทุนเรือนหุ้นไว้ก่อนที่จะจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ดังนั้น สหกรณ์จึงมีหุ้นที่จะจำหน่ายให้แก่สมาชิกใหม่อยู่เสมอ ราคาหุ้นของสหกรณ์จะคงที่ มูลค่าหุ้นของสหกรณ์ มักกำหนดไว้ค่อนข้างต่ำเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีกำลังทรัพย์น้อยเข้าเป็นสมาชิกได้ สำหรับหุ้นของบริษัทจำกัด กฎหมายบังคับให้ต้องกำหนดจำนวนทุนเรือนหุ้น และต้องมีผู้จองหุ้นไว้ครบจำนวนก่อนจดทะเบียนตั้งขึ้นเป็นบริษัทด้วยเหตุนี้ถ้ากิจกรรมของบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้สูงก็มีผู้ต้องการซื้อหุ้นของบริษัทจึงอาจขึ้นลงได้เหมือนสินค้าอย่างหนึ่ง นอกจากนี้มูลค่าหุ้นของบริษัทมักกำหนดไว้สูงเพื่อให้เงินทุนตามจำนวนที่ต้องการโดยคนถือหุ้นจะมีจำนวนมากหรือน้อยไม่ถือเป็นข้อสำคัญ

1.4 การควบคุมและการออกเสียง สหกรณ์ถือหลักการรวมคนจึงให้ความเคารพต่อสิทธิของบุคคลเป็นสำคัญ ด้วยเหตุนี้สมาชิกของสหกรณ์ทุกคนไม่ว่าจะถือหุ้นมากหรือน้อยย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้สหกรณ์ได้คนละหนึ่งเสียงเหมือนกันหมดยกเว้นผู้แทนสหกรณ์ในระดับชุมนุมสหกรณ์อาจให้มีเสียงเพิ่มขึ้นตามระบบสัดส่วน ตามที่กำหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์นั้นก็ได้ (มาตรา 106) และสมาชิกต้องมาใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเอง จะมอบให้บุคคลอื่นมาออกเสียงแทนไม่ได้ ดังนั้นอำนาจในสหกรณ์จึงตกอยู่กับเสียงข้างมากของสมาชิก ส่วนบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วน ซึ่งถือหลักการรวมทุนจึงให้ความเคารพในเงินทุนค่าหุ้นเป็นสำคัญ โดยการให้สิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ และยังสามารถมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาออกเสียงแทนได้ อำนาจในบริษัทจึงตกอยู่กับผู้ถือหุ้นมาก กล่าวคือทุนมีบทบาทในการประชุมด้วยนั่นเอง

1.5 การแบ่งกำไร จากการที่สมาชิกทำธุรกิจซื้อขายกับสหกรณ์จึงทำให้เกิดกำไรหรือเงินส่วนเกินขึ้น ดังนั้นการแบ่งกำไรของสหกรณ์จึงเท่ากับการจ่ายคืนส่วนที่สหกรณ์รับเกินให้สมาชิกในรูปการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน ตามส่วนแห่งปริมาณธุรกิจที่สมาชิกทำกับสหกรณ์และจ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ถือ สำหรับบริษัทจำกัดจะทำการติดต่อซื้อขายกับบุคคลภายนอกสมาชิกบริษัทลงทุนถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จึงถือหลักการแบ่งเงินปันผลตามหุ้นที่ถือ ไม่ได้คำนึงถึงว่าผู้ถือหุ้นจะมีการติดต่อซื้อขายกับบริษัทหรือไม่

เราอาจเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างสหกรณ์กับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ได้ดังนี้

ลักษณะ	สหกรณ์	ห้างหุ้นส่วน/บริษัท จำกัด
1. วัตถุประสงค์	ดำเนินธุรกิจและบริการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ดำเนินธุรกิจเพื่อการค้า ทำธุรกิจกับบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหากำไรให้มากที่สุด
2. ลักษณะการรวมกัน	มุ่งด้านการรวบรวมคนมากกว่าทุน	มุ่งด้านการรวบรวมทุนต้องการทุนในการดำเนินงานมาก

3. หุ้นและมูลค่าหุ้น	ราคาหุ้นคงที่และมีอัตราต่ำเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถือหุ้นได้ หุ้นมีจำนวนไม่จำกัด	ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงตามฐานะของกิจการ จำนวนหุ้นมีจำกัด
4. การควบคุม และการออกเสียง	ควบคุมตามแบบประชาธิปไตย สมาชิกออกเสียงได้คนละหนึ่งเสียง (ยกเว้นระดับชุมนุมสหกรณ์) และออกเสียงแทนกันไม่ได้	ออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ถือและออกเสียงแทนกันได้
5. การแบ่งกำไร	การแบ่งกำไรจะแบ่งตามความมากน้อยของการทำธุรกิจกับสหกรณ์(เฉลี่ยคืน) และจำนวนหุ้นที่ถือ(ปันผล)	การแบ่งกำไร แบ่งตามจำนวนหุ้นที่ถือ ถือหุ้นมากได้เงินปันผลคืนมาก

2. สหกรณ์กับรัฐวิสาหกิจ

การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จะดำเนินการโดยรัฐบาลหรือในนามของรัฐบาลไม่ใช่กิจกรรมของเอกชน งานของรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องสาธารณูปโภค เช่น การรถไฟ การสื่อสารไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ เป็นต้น กิจการเหล่านี้มุ่งในด้านให้สวัสดิการแก่ประชาชน ส่วนสหกรณ์นั้นเป็นของสมาชิกดำเนินธุรกิจ เพื่อต้องการจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก

3. สหกรณ์กับองค์กรการกุศล

องค์กรการกุศลมีจุดมุ่งหมายเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากจนหรือทุพพลภาพให้พ้นจากความยากลำบาก เป็นการช่วยเหลือจากภายนอก ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมให้ช่วยตนเอง จึงอาจจะทำให้ผู้ได้รับการสงเคราะห์มีลักษณะนิสัยอ่อนแอออกไปอีก ส่วนสหกรณ์นั้นส่งเสริมให้สมาชิกมีลักษณะนิสัยเข้มแข็งนอกจากนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์ย่อมถาวรกว่าการช่วยเหลือขององค์กรการกุศล

4. สหกรณ์กับสหภาพแรงงาน

ในสหภาพแรงงานบรรดาลูกจ้างจะรวมกันโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดกำลังเป็นปึกแผ่น เพื่อต่อรองกับนายจ้างในเรื่องผลประโยชน์ของการทำงานหรือสวัสดิการของลูกจ้าง บางครั้งอาจใช้วิธีการรุนแรงเพื่อบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตามที่ลูกจ้างเรียกร้อง สำหรับการร่วมมือกันแบบสหกรณ์นั้นสมาชิกจะร่วมมือกันจัดการประกอบการขึ้น แล้วสมาชิกก็อาศัยบริการนั้นให้เป็นประโยชน์แก่อาชีพหรือการครองชีพของสมาชิกด้วยกัน การทำงานของสหกรณ์เป็นวิธีการที่ไม่ก่อความเดือดร้อนหรือเรียกร้องให้ใครช่วยแต่จะติดต่อกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับธุรกิจซื้อขายตามปกติ (ขอขอบคุณที่มา :http://www.cpd.go.th/web_cpd/know_coop10.html)

ความลับของการปั่นจักรยาน และยังสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อที่แข็งแรง

กิจกรรมไบค์ ฟอร์ ฟัน มัม ปั่นเพื่อแม่ วันที่ 16 สิงหาคมนี้ ทั่วประเทศจะมีนักปั่นมารวมตัวกันอย่างล้นหลาม นอกจากได้ร่วมมือร่วมใจถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถของพวกเราชาวไทยทั้งชาติแล้ว การปั่นจักรยานยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาพและรักษาสีงแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย ถ้าหากวันนี้เราอยากจะเริ่มเป็นนักปั่น เราต้องเตรียมร่างกายอย่างไรกันบ้าง นอกจากความอดทนของร่างกายแล้ว การมีกระดูกที่แข็งแรงและกล้ามเนื้อที่ทรงพลังก็เป็นอีกเคล็ดลับพื้นฐานที่ทำให้ปั่นจักรยานได้อย่างสมบูรณ์ กระดูกของเรามีความสำคัญมากเพราะมีหน้าที่หลายอย่าง ได้แก่ หน้าที่ในการผลิต



เซลล์เลือด ปกป้องอวัยวะของร่างกาย ช่วยเก็บรักษาแคลเซียมให้กับร่างกาย และยังช่วยสร้างระบบอิมมูนซิสชั่นเพื่อทำให้กล้ามเนื้อสามารถเคลื่อนไหวได้ เราจึงไม่ควรละเลยความสำคัญในการดูแลรักษากระดูกให้มีความแข็งแรง กิจกรรมที่ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักปั่นจักรยาน เพราะการปั่นเจ้าสองล้อไม่ได้จัดอยู่ในประเภทกีฬาแบบลงน้ำหนักที่ทำให้กระดูกแข็งแรง แนะนำ

ว่าคุณอาจเลือกทำกิจกรรมลงน้ำหนัก อาทิเช่น การวิ่ง เล่นเทนนิส เตะฟุตบอล ปีนเขา หรือแม้แต่การเดิน เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าเนื้อเยื่อของกระดูกที่กำลังเกิดขึ้นใหม่จะสร้างตัวขึ้นมาอย่างแข็งแรง กระดูกเป็นเนื้อเยื่อที่ตอบสนองไวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมเหล่านี้จึงช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกได้

นอกจากนี้ ในการสร้างความมั่นใจว่าร่างกายของคุณพร้อมสุดๆ ที่จะปั่นจักรยาน คุณยังไม่ควรมองข้ามการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เพราะมันจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการออกกำลังกายโดยให้พลังงานเวลาคุณใช้แรงถีบและเพิ่มความอดทนในการปั่นให้ยาวนานขึ้น จากข้อมูลของเว็บไซต์ www.ultracycling.com กล้ามเนื้อที่อยู่ในตำแหน่งหน้าและหลังของขา รวมถึงกล้ามเนื้อที่อยู่ในสะโพก มีหน้าที่ยืดขาและผลักดันถีบลงข้างล่างรวมทั้งเมื่อยกคันปั่นขึ้นมาจากพื้น นอกจากนี้หากคุณปั่นจักรยานไปบนเส้นทางที่ปั่นยากขึ้น เช่น เนินเขา หรือภูมิประเทศที่ลาดชัน คุณก็ต้องการพลังกล้ามเนื้อที่มากขึ้นเพื่อช่วยให้คุณปั่นได้อย่างลื่นไหลขึ้น

จริงไหม...ที่นัก ปั่นจักรยาน ต้องการโปรตีนและแคลเซียม?

โปรตีนคือสารอาหารที่จำเป็นต่อการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อให้กับเหล่านักปั่นจักรยาน นายแพทย์จูเลียน อัลวาเรซ การ์เซีย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาและสรีรวิทยาการกีฬา และกรรมการบอร์ดที่ปรึกษาด้านโภชนาการของเฮอริบาไลฟ์* กล่าวว่า “พลังงานหรือแคลอรีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเล่นกีฬา คุณต้องการพลังงานเวลาออกกำลังกาย แต่พลังงานก็ยังไม่ใช่ว่าคำตอบทั้งหมด คุณจะต้องการโปรตีนก่อนและหลังออกกำลังกายด้วย โดยเฉพาะหลังออกกำลังกาย เพราะมันสำคัญต่อการสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่ขึ้นมา และยังช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่เคล็ดขัดยอกระหว่างออกกำลังกายด้วย” นักปั่นจักรยานหลายคน อาจรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับโปรตีนคุณภาพดีเพียงพอจากแหล่งอาหารที่อุดมด้วยโปรตีน อาทิเช่น ปลา, เนื้ออกของสัตว์ปีก, เนื้อไม่ติดมัน, ผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำ หรือถั่วและถั่วเหลือง นายแพทย์การ์เซียให้ข้อมูลว่า “ปัญหาไม่ได้แค่จะทานอะไรเข้าไปบ้าง แต่อยู่ที่จะทานเมื่อไหร่ด้วย ดังนั้นยิ่งทานเร็วเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น นี่จึงนำไปสู่ความนิยมต่อโปรตีน เซคส์ที่เพิ่มขึ้น โดยมาในรูปแบบของเครื่องดื่มที่ง่ายและรวดเร็วในการดื่ม และก็โดนใจทุกคนด้วย” ยิ่งไปกว่านั้น หากเหล่านักปั่นจักรยานอยากรักษากระดูกที่แข็งแรงไว้ พวกเขาก็ต้องแน่ใจว่าได้รับปริมาณแคลเซียมเพียงพอจากอาหารธรรมชาติ เช่น นม เนย ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ผักใบเขียว และงาดำเช่นเดียวกับคนอื่นๆ คุณต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้กระดูกของคุณหักหรือแตกจากการหักมุม การทานอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนตั้งแต่อายุน้อยจะช่วยเสริมกระบวนการสร้างกระดูกใหม่ และลดผลข้างเคียงเรื่องกระดูกเปราะและกระดูกหลุด รวมถึงช่วยชะลอวัยได้อย่างดีเยี่ยม อีกหนึ่งวิธีการที่ช่วยเพิ่มปริมาณแคลเซียมของคุณคือ การทานอาหารเสริมแคลเซียมเป็นประจำ อาหารเสริมแคลเซียมซึ่งมีวิตามินดีและแร่ธาตุจะช่วยให้คุณดูดซับแคลเซียมในร่างกายของคุณให้ดีขึ้น หากคุณอยากหลีกเลี่ยงการปั่นจักรยานอย่างไร้กังวล ไม่ว่าจะปั่นในเมืองหรือชานเมืองสุดโปรดของคุณ ปรึกษากับแพทย์ของคุณให้แน่ใจว่าคุณมีปริมาณแคลเซียมและโปรตีนเพียงพอ ทั้งจากอาหารธรรมชาติและอาหารเสริม เพื่อช่วยให้กระดูกและกล้ามเนื้อของคุณพร้อมสำหรับการปั่นเจ้าสองล้อ และไม่ว่าคุณจะไปจนถึงที่หมายหรือไม่ก็ตาม ขอให้รื่นรมย์กับอากาศที่สดชื่น ดูและสุขภาพสม่ำเสมอ สังสรรค์กับเพื่อนเก่าหรือหาเพื่อนใหม่บ้าง ปั่นไปตามเส้นทางข้างหน้าและเพลิดเพลินกับสิ่งดีๆที่จักรยานมอบให้คุณ! เหมือนที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายจอห์น เอฟ. เคนเนดี เคยกล่าวไว้ว่า “ไม่มีอะไรดีไปกว่าความสุขที่เรียบง่ายจากการขี่จักรยานอีกแล้ว...” (ขอขอบคุณที่มา : <http://health.mthai.com/howto/health-care/11289.html>)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจะเชิงเทรา จำกัด (ฉสอ.จช.)

สมาชิกที่เสียชีวิต เดือน สิงหาคม 2558

1.นางใหม่ เจริญช่าง ได้รับเงินสงเคราะห์ 23,368 บาท

เปิดรับสมัครสมาชิกเกิดปี พ.ศ.2483 เป็นต้นไป (อายุไม่เกิน 75 ปี) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2558

มุ่มข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจำเดือนสิงหาคม 2558

- 1.นายวสันต์ อ่อนพูล ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
- 2.นางพินิจ ตันติวัฒน์ ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท

จำนวนสมาชิก สสอค.จะเชิงเทรา 4,067 ราย

จำนวนสมาชิก สสอค.ทั้งหมด 270,564 ราย

อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.30 บาท

มุ่มข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจำเดือนสิงหาคม 2558

- 1.นางพินิจ ตันติวัฒน์ ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท

จำนวนสมาชิก สส.ชสอ.จะเชิงเทรา 2,482 ราย

จำนวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 220,468 ราย

อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.73 บาท

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา นายประสาน อุวิเชียร
หัวหน้ากองบรรณาธิการ นายชุมพล เปี่ยมศรี
กองบรรณาธิการ นายณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา
นายสิงหา บุญปลั่ง นายจรูญ ไชยฤทธิ์
นางเยาวรัตน์ เพาะพีช นายสมควร รุ่งเรือง
นายวีระ กาญจนสายทอง น.ส.สนรยา ต.วัฒนผล

มุ่มข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉสอ.จช.)

สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจำเดือน สิงหาคม 2558

- 1.นายชม เชื้อสุข ได้รับเงินสงเคราะห์ 196,052 บาท
- 2.นายวสันต์ อ่อนพูล ได้รับเงินสงเคราะห์ 196,006 บาท
- 3.นางพินิจ ตันติวัฒน์ ได้รับเงินสงเคราะห์ 195,960 บาท

จำนวนสมาชิก ฉสอ.จช.ทั้งหมด 4,258 ราย

ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558

ตารางเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของสหกรณ์

ณ วันสิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 และ 2558

รายการ	กรกฎาคม 2557	กรกฎาคม 2558
จำนวนสมาชิกทั้งหมด	7,352 ราย	7,489 ราย
จำนวนสมาชิกผู้กู้ถึงสิ้นเดือนนี้	4,965 ราย	4,930 ราย
ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว	2,072,267,060.00 บาท	2,221,404,980.00 บาท
ทุนสำรองของสหกรณ์	163,091,955.73 บาท	179,892,149.03 บาท
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	5,660,700.00 บาท	6,560,700.00 บาท
ทุนสะสมไว้เพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์	3,745,100.00 บาท	3,784,600.00 บาท
ทุนสาธารณประโยชน์	625,819.93 บาท	970,869.93 บาท
เงินรับฝากประจำทุกประเภท	6,024,388.00 บาท	6,075,013.00 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์ทุกประเภท	2,321,942,948.18 บาท	2,481,749,449.12 บาท
ทุนดำเนินการทั้งหมด	5,073,420,008.61 บาท	5,056,895,137.69 บาท
กำไรสุทธิ	107,042,993.49 บาท	118,068,120.34 บาท

อัตราดอกเบี้ย

- ฝากออมทรัพย์ ATM 2.50 ต่อปี
- ฝากออมทรัพย์ 2.75 ต่อปี
- ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.25 ต่อปี
- ฝากออมทรัพย์ 24 เดือน 4.25 ต่อปี
- ฝากประจำ 3.50 ต่อปี
- เงินกู้ทุกประเภท 6.00 ต่อปี

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการอื่น ๆ		
รายการ	จำนวนราย	เงินช่วยเหลือ
เงินทุนฯ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ออกจากงานประจำ	3	44,000.00
สวัสดิการรักษายาพยาบาลบำรุงขวัญสมาชิก	39	93,000.00

สหกรณ์ให้บริการสมาชิก
ทำพ.ร.บ.รถยนต์ ราคาถูก

- รถเก๋ง 525 บาท
- รถกระบะ 790 บาท
- รถตู้ , แวน 965 บาท

สรุปการอนุมัติการให้กู้แก่สมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558

รวมเงินกู้ทุกประเภท 524 ราย อนุมัติกู้ 228,934,520.00 บาท คงเหลือจ่ายจริง 73,535,412.50 บาท

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการ			เพื่อสมาชิกหรือคู่สมรสสมาชิกเสียชีวิต				สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว		หมายเหตุ
ชื่อสมาชิก	ชื่อผู้เสียชีวิต	สถาปนาก	สิทธิสมาชิก 2,000คูณ จำนวนปีที่ เป็นสมาชิก (ข้อ 7)	คู่สมรส สมาชิก 1,000คูณ จำนวนปีที่ เป็นสมาชิก	สิทธิสมาชิก ครึ่งหนึ่งของหุ้น ไม่ เกิน 200,000 (ข้อ 9)	จ่ายเงิน สวัสดิการ ตามระเบียบ (ข้อ 10)	เสียชีวิต จ่ายตาม จำนวนปีที่ เป็นสมาชิก	อุบัติเหตุ จ่าย 25% ของ จำนวนปีที่ เป็นสมาชิก	สหกรณ์ร่วม จ่ายทั้งสิ้น
นางพินิจ ตันติวัฒน์	นางพินิจ ตันติวัฒน์	ตนเอง	116,000.00	-	200,000.00	100,000.00	100,000.00		516,000.00
นายประชุม เดชพิทักษ์	นางสำเนียง เดชพิทักษ์	คู่สมรส	-	33,000.00	-	-	-	-	33,000.00
นางเพ็ญจันทร์เชื้อสุข	นายชม เชื้อสุข	คู่สมรส	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
นางเบญจสิริ อ่อนพูล	นายวสันต์ อ่อนพูล	คู่สมรส	-	27,000.00	-	-	-	-	27,000.00
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			116,000.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-	616,000.00